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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1ประจ าปี  พ.ศ.  2560 
วันที ่ 27  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕60 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 
 

ผู้มาประชุม 
1.  นายสมพร    พูลเปี่ยม  ประธานสภา 
2. นายสมนึก  เฮียนตัน  รองประธานสภา 
3. นางสาวศศิกานต์  สิงห์ใส  ส.อบต.ม.1 
4. นายประกิต  คงบุญ  ส.อบต.ม.1  
5. นายเหมันต์  แอ่นดอย ส.อบต.ม.2 
6. นายนิด   ดีประชา  ส.อบต.ม.2 
7. นายประทีป  หลวงจันทร์ ส.อบต.ม.3 
8. นายวิโรจน ์ บุญต่อ  ส.อบต.ม.3  
9. นายสิทธิณัฐ  บัวผัน  ส.อบต.ม.4 
10. นางสาวพิชชา  สัตย์ค า  ส.อบต.ม.5 
11. นายวลาชัย  นินขลัง  ส.อบต.ม.5 
12. นายภูทอน  อ่อนนุ่ม  ส.อบต.ม.6 
13. นายอ านาจ  พรมจันทร์ ส.อบต.ม.7 
14. นายดิเรก  ภู่คง  ส.อบต.ม.7 
15. นายจิรัฎฐ ์ ฐิติพงษ์ภักดิ์ ส.อบต.ม.8 
16. นางสาววณิชชากร น่วมถนอม ส.อบต.ม.8 
17. นางทองสุข  แก้วสะแสน ส.อบต.ม.9 
18. นายวาดีพอ    รักไทย  ส.อบต.ม.10 
19. นายไพบูลย์  แซ่จ้าง  ส.อบต.ม.10 
20. นายบุญยงค์  เชียงปา  ส.อบต.ม.11 
21. นายสมบัติ  สาโคตรวรรณ์ ส.อบต.ม.12 
22. นางฉลอง  เหล่ากสิกิจ ส.อบต.ม.12 
23. นายปรีชา    ยุทธพันธ์ ส.อบต.ม.13 
24. นายทุเรียน  วงราชบุตร ส.อบต.ม.13 
25. นายมาลัย  อยู่ดี  ส.อบต.ม.14 
26. นายชูชีพ  อนุยูร  ส.อบต.ม.14  
27. นายบุญเลิศ  ข าวงค์  ส.อบต.ม.15 
28. นายประทวน  นิลรัตนานนท์ ส.อบต.ม.15  
29. นายทองดี  ยิ้มละมัย ส.อบต.ม.16 
30. นายฮม   สระทองหน ส.อบต.ม.16  
31. นายวิรัชน ์ มีโพธิ์  ส.อบต.ม.17 
32. นายประดิษฐ  สุกน้อย  ส.อบต.ม.17 
33. นายจง   สีบัวลา  ส.อบต.ม.18  
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34. นายมนตรี  อ่ิมสมบัติ ส.อบต.ม.19 
35. นายวิทยา  หาญมนตรี ส.อบต.ม.20 
36. นายพยุง   พ่ึงช้าง  ส.อบต.ม.20 
37. นายไพรัตน์  มีชัย  ส.อบต.ม.21 
38. นายบุญส่ง  อุ่นชาวนา ส.อบต.ม.21 
39. นายล าพูน  จุ่นพันธ์  ส.อบต.ม.22 
40. นางวันเพ็ญ  มุมมาลา  ส.อบต.ม.22 
41. นางนงนุช  ใจค า  ส.อบต.ม.23  
42. นายสมบูรณ์  พุทธัง  ส.อบต.ม.24   
43. นางล าคลอง  กองแก้ว  ส.อบต.ม.25  
44. นางปภาวรินท์  อชิตพล  ส.อบต.ม.25 
45. นายวินัย   พรมมาตร เลขานุการสภาฯ 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายสัมผัส  เมลกุล  ส.อบต.ม18  ลากิจ 
2. นางน้ าเพชร  กิมไร้  ส.อบต.ม.23  ขาด 
3. นายอดุลย์  บ ารุงจิตร ส.อบต.ม.24  ลากิจ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ์ นายก อบต. 
2. นายบุญชุบ    อ้นศรี  รองนายก อบต. 
3. นายสัมฤทธิ์  เทียมจันทร์ รองนายก อบต. 
4. นายเที่ยง  สมโภชน ์ รองปลัด อบต. 
5. ว่าที่ ร.ต.กฤษติพงศ์ มัตนามะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
6. ว่าที่ ร.ต.ประพัฒ  ทิพยผ่อง นิติกรปฏิบัติการ 
7. นายชาตรี  วิริยจารี  ผู้อ านวยการกองช่าง 
8. พ.จ.อ.สังคม  แจ่มหม้อ หัวหน้าส านักปลัด 
9. นางรักชนก  จิตต์จริง  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รก.ผอ.กองคลัง 
10. นางระพีพร  ไพโรจน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
11. นายสถาพร  ทรัพย์พฤทธิ์กุล  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

 
เริ่มประชุมเวลา09.00  น.   
นายสมพร  พูลเปี่ยม สวัสดีคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนต าบลและผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯทุกท่าน 
(ประธานสภาฯ)  ผมนายสมพร  พูลเปี่ยม ประธานสภาฯ ขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  1 ประจ าปี  

พ.ศ. 2560  วันที่  27 กุมภาพันธ์  2560 มีสมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
จ านวน 45 ท่าน ลา  2 ท่าน  ขาด 1 ท่าน 
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นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
(ประธานสภาฯ) 1.1 ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) ว่าจ้าง หจก.สามเพชร ด าเนินการก่อสร้าง

สะพานข้ามคลองวังเจ้าระยะทาง 0.080 กิโลเมตร ค่าก่อสร้าง  18,298,000  บาท  
 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 13  ธันวาคม  2560  
 1.2 นางดารากร  หล้าหลั่ง ได้ลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาฯ และได้รับคัดเลือกเป็น

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านวังใหม่ 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองการรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
(ประธานสภาฯ)  ประจ าปี พ.ศ.2559 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559เชิญท่านเลขานุการสภาฯ 
นายวินัย พรมมาตร เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนาย 
(เลขานุการสภาฯ)  วินัย พรมมาตร ส.อบต.ม.6 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯเรื่องการรับรองการรายงานการประชุม

สภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2559 วันที่ 14 พฤศจิกายน  2559  
  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้ตรวจรายงานการประชุม โดยพิจารณาทีละหน้าหากมีข้อผิดพลาดหรือ

ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมก็ขอให้แจ้ง  (พิจารณาจากหน้าที่ 1 - 8 )  
นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับ ระเบียบวาระท่ี  2    
(ประธานสภาฯ) เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่  4  ประจ าปี พ.ศ. 2559  วนัที่  14

พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 อีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ หากท่านสมาชิกสภาฯ 
เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ดังกล่าวขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ  45   เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องกระทู้ถาม 
(ประธานสภาฯ) -  ไม่มีเรื่องเสนอ- 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
(ประธานสภาฯ) 4.1  -ไม่มี- 
 4.2 ทางหมูท่ี่ 9 บ้านท่าพุทราได้ด าเนินการเรื่องการขอแยกหมู่บ้านเป็นหมู่ที่ 26 บ้านโค้งมะค่านคร 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องการขอแยกหมู่บ้าน อีกหรือไม ่ขอเชิญ 
นายวิทยา หาญมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผม นาย 
(ส.อบต.ม.20) วิทยา หาญมนตรี ส.อบต.ม.20 อยากจะสอบถามสาเหตุและความจ าเป็น เรื่องการแยกหมู่บ้านว่า 

มีสาเหตุและความจ าเป็นอย่างไรและเหตุผลที่จะขอแยก 
นายสมพร  พูลเปี่ยม มีมติที่ต้องแยก คือ หมู่บ้านเก่าต้องอยู่ใน 200 หลังคาเรือน  หมู่บ้านใหม่ต้อง 110 หลังคาเรือน 
(ประธานสภาฯ) ขึ้นไป  ใช้เกณฑ์ตามมติของชุมชนหนาแน่นสาเหตุเพราะการพัฒนาไม่ทั่วถึงและมีประชาชน 

ขอยื่นค าร้องแยกหมู่บ้าน 
นางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ์  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(นายก อบต.) กรณีการแยกหมู่บ้านซึ่งก็เคยผ่านสภาฯมาหลายครั้งแล้วยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นหมู่ที่ 12 ก็เคย 

ขอแยกซ่ึงหลักเกณฑ์ต่างๆทางผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งมาทางอ าเภออยู่แล้วส่วนตรงนี้ก็เสนอให้กับทางสภาฯ 
และขอมติจากสภาฯเพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไปส่วนจะแยกได้หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนที่ 
หลายๆหมู่ขอแยก 
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นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องการขอแยกหมู่บ้านหมู่ที่ 26   
(ประธานสภาฯ) บ้านโค้งมะค่านคร อีกหรือไม่ขอเรียนเชิญหากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ขอความเห็นชอบ

หรือไม่ ขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ  45   เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา (เรื่องที่เสนอใหม่) 
(ประธานสภาฯ) 5.1 โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (จ านวนเงิน 25,000) 

5.2 โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2560 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ 
เพ่ือจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา พร้อมแท่นกราบ  (จ านวนเงิน  32,000) 
5.3 โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2560 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ 
เพ่ือจัดซื้อ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องขุดเจาะคอนกรีตคอริ่ง  (จ านวนเงิน 75,000) 
เชิญเจ้าหน้าที่ส านักปลัดชี้แจงรายละเอียด 

นายกฤษติพงศ์ มัตนามะ  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผม ว่าที ่
(หน.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป) ร.ต.กฤษติพงศ์ มัตนามะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปเดิมตั้งใจจะโอนแต่พอดีดูรายละเอียดแล้วมติ

นี้เสนอท่านนายกไปว่าขอถอนแล้วเดี๋ยวเราจะแก้ไขแผน ในเดือนมีนาคมแล้วค่อยเสนอสภาฯ เพื่อ
โอนอีกครั้งหนึ่งช่วงปลายเดือนเมษายน เดิมอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณปี 60 อยู่แล้วแต่
เนื่องจากว่า สเปคที่ก าหนดไว้ไม่ตรงกับแผนพัฒนาสามปีคือในแผนเราก าหนดไว้เป็นครุภัณฑ์
ส านักงานซึ่งกล้องจริงๆ เป็นครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่มันก็จะซื้อผิดประเภทเลยตั้งใจจะซื้อให้
ตรงตามประเภท ในวาระนี้เลยขอถอนออกไปก่อนแล้วเสนอใหม่เดือนเมษายน ดังนั้นจึงขอถอน
รายการ ข้อ 5.1 – 5.3 ออกหลังจากนั้นจะเสนอให้สภาฯเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งในปลายเดือน
เมษายนคือการประชุมสมัยที่ 2  

นายสมพร  พูลเปี่ยม 5.4 แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560   
(ประธานสภาฯ) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถหน้าตักหลังขุด  (3,300,000) ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายส านักปลัดชี้แจงรายละเอียด 
นายกฤษติพงศ์ มัตนามะ  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผม   
(หน.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป) ว่าที่ ร.ต.กฤษติพงศ์ มัตนามะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ในข้อ 5.4 เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ค าชี้แจงครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถหน้าตักหลังขุดเป็นการก าหนดไว้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 
อยู่แล้วงบประมาณ 3,300,000 บาทเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เหตุที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงเนื่องจากว่าในวันที่ร่างข้อบัญญัติและรับหลักการเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในช่วงเวลานั้น
ประมาณช่วงกลางเดือนที่รับหลักการได้มีประกาศบัญชีราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์มาช่วงนั้นพอดี
ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรถอยู่จุดหนึ่งซึ่งเราจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ือให้ซื้อได้ง่ายขึ้น 
จุดที่แก้ไขมีเฉพาะแรงม้าของรถตักหน้าขุดหลังเท่านั้น เดิมท าข้อบัญญัติไว้ตามราคามาตรฐาน 

 ครุภัณฑ์ ปี 2559 เป็นเครื่องยนต์ขนาด 70 แรงม้า มาตรฐานครุภัณฑ์ปี 60 ซึ่งก าหนดออกมา 
ช่วงเดือนสิงหาคม 2559 ก าหนด เป็นเครื่องยนต์ไว้ที่ขนาด 90 แรงม้า เพ่ิมขึ้นอีก 20 แรงม้า 
ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เหมือนเดิมเหตุที่เปลี่ยนเพราะถ้าไม่เปลี่ยนจะมีปัญหาในการจัดซื้อ 
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นางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ์  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(นายก อบต.)  ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจ้งแล้วจะท าการจัดซื้อแล้วแต่มาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนดตามระเบียบออกมาที่ 

สภาฯ อนุมัติจาก เครื่องยนต์ขนาด 70 แรงม้า เป็น เครื่องยนต์ขนาด 90 แรงม้า คือแรงม้าเพ่ิมข้ึน
จ านวนเงินราคาที่จัดซื้อเท่าเดิมขอแจ้งรายละเอียดให้ทางสภาฯได้ทราบว่าเปลี่ยนแปลงแล้ว  

นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  
(ประธานสภาฯ) รายจ่ายประจ าปี 2560  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถหน้าตักหลังขุด  อีกหรือไม่ขอเรียนเชิญหากไม่มี  

ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ขอความเห็นชอบหรือไม่ ขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ  45   เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
นายสมพร  พูลเปี่ยม 5.5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560  (เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่) 
(ประธานสภาฯ) หมู่ที่ 13 (เดิม) โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าดาดคอนกรีตและเรียงหินยาแนว  

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัด หมู่ที่ 13 บ้านบุ้งตะคร้อ 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13 ชี้แจงรายละเอียด 

นายปรีชา ยุทธพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผม นายปรีชา  
(ส.อบต.ม.13) ยุทธพันธ์ ส.อบต.ม.13 ตรงนี้เป็นการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณข้อบัญญัติประจ าปี

2560 ของหมู่ที่ 13 (เดิม) โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าดาดคอนกรีตและเรียงหินยาแนว ได้
เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เพราะสาเหตุว่าผมได้ท าโครงการส่งไปยังทางกรมชลประทานไว้หลายปีแล้ว
แล้วโครงการของกรมชลประทานก็ได้พอดีภายในจุดนี้ทางชลประทานได้ท างบประมาณไว้ 
5,000,000 บาท แต่ในงบข้อบัญญัติของเราจะได้ฝายตัวเดียวแต่ทางชลประทานจะได้ฝายจ านวน 
2 ตัว แล้วทางสมาชิกได้ให้ผู้ใหญ่บ้านท าเรื่องประชาคมทางหมู่บ้านและได้เปลี่ยนแปลงงบเอางบ
ของกรมชลประทานท าฝายและได้ขอเปลี่ยนแปลงงบข้อบัญญัติโครงการเดิมมาเป็นโครงการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังพรอ้มเกรดบดอัดภายในหมู่บ้าน งบประมาณเท่าเดิมจึงขอแจ้ง
รายละเอียดให้ทางสภาฯได้ทราบว่าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว  

นายสมพร  พูลเปี่ยม ข้อ 5.5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560  (เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่) 
(ประธานสภาฯ) หมู่ที่ 13 (เดิม) โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าดาดคอนกรีตและเรียงหินยาแนว  

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็น  โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัด หมู่ที่ 13 มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
อีกหรือไม่ขอเรียนเชิญหากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ขอความเห็นชอบหรือไม่ ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ  45   เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
นายกฤษติพงศ์ มัตนามะ  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม   
(หน.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป) ว่าที่ ร.ต.กฤษติพงศ์ มัตนามะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ในระเบียบวาระการประชุมจะขอแก้ไข

รายละเอียดเพราะโครงการนี้เป็น โอนตั้งจ่ายรายการใหม่จากข้อบัญญัติเดิม เป็น โครงการปรับปรุง
และซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัด หมู่ที่ 13 บ้านบุ้งตะคร้อ 
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นายสมพร  พูลเปี่ยม 5.6  โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
(ประธานสภาฯ) ขอเชิญเจ้าหน้าที่กองช่างชี้แจงรายละเอียด 
นายสถาพร ทรัพย์พฤทธิ์กุลเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนาย 
(วิศวกรโยธาปฎิบตัิการ) สถาพร   ทรัพย์พฤทธิ์กุลวิศวกรโยธาปฏิบัติการ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ า 

ปีงบประมาณปี 2560 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านดูรายละเอียดตามโครงการไดจ้าก  
(หน้าที่ 1 - 4 )  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลขท่ี 1 
1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 บ้านท่าคูณขนาดผิวจราจรกว้าง  4  
เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 591 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายระบายน้ า คสล.Ø 1.00 
เมตร จ านวน 16 ท่อน  ตามรายละเอียดที่ อบต.โกสัมพีก าหนด (มทช.206-2545 มาตรฐานวัสดุ
ลูกรังชนิดท าผิวจราจร) 
(งบประมาณ  239,000  บาท) 
2. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นด้วยกระสอบทราย หมู่ที่ 2 บ้านหนองแดน  สันกว้าง 3.00  เมตร 
ฐาน 8.00 เมตร สูง 1.50  เมตร  ยาว 20.00  เมตร  ตามรายละเอียดที่  อบต.โกสัมพีก าหนด 
(งบประมาณ  200,000  บาท) 
3.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  หมู่ที่ 2 บ้านหนองแดนขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 297 ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.โกสัมพ่ีก าหนด
(มทช.206-2545 มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดท าผิวจราจร)   
(งบประมาณ  100,000  บาท) 
4.  โครงการขุดลอกคลองสะพานเบี่ยง หมู่ที่ 2 บ้านหนองแดน ขนาดปากกว้าง 9.00 เมตร  ก้น 
3.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย  3.00 เมตร  ยาว 1,100.00 เมตร  หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
11,550.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบท่ีอบต.โกสัมพี
ก าหนด เลขท่ี ขล 03/2560 
(งบประมาณ  474,000  บาท ) 
5. โครงการขุดลอกคลอง (แก้มลิง)  หมู่ที่ 3 บ้านคลองเมืองปากคลองกว้างข้างละ 15 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบท่ี อบต.
โกสัมพีก าหนด เลขท่ี  ขล 04/2560 
(งบประมาณ  234,000  บาท ) 
6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 บ้านมะเดื่อชุมพร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 297 ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.โกสัมพี
ก าหนด (มทช.206-2545 มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดท าผิวจราจร) 
(งบประมาณ 100,000 บาท) 
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7. โครงการขุดสระสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านมะเดื่อชุมพร ขนาดปาก 30x50 เมตร ก้น 18x38 ลึก 
4 เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 4,368 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายระบายน้ า คสล.Ø 
0.60 เมตร  จ านวน 12 ท่อน  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบท่ี อบต.โกสัมพี
ก าหนด เลขท่ี ขล 05/2560 
(งบประมาณ  198,000  บาท) 
8. โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านมะเดื่อชุมพร   
(งบประมาณ  202,600  บาท) 
9. โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าพร้อมดาดคอนกรีตและเรียงหินยาแนว หมู่ที่ 5 บ้านโกสัมพี 
คอนกรีตสันฝายกว้าง 2 เมตร ฐานกว้าง 8 เมตร  สูง 1.50 เมตร ยาว 6.72 เมตร หนา 0.10 
เมตร พร้อมเรียงหินยาแนวหน้าฝายยาว 5 เมตร ท้ายฝายยาว 10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน  1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.โกสัมพีก าหนด เลขที่ กส  29/2560 
(งบประมาณ171,000บาท) 
10. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัด หมู่ที่ 6 บ้านไร่ล าปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  
เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 487.5  ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.โกสัมพีก าหนด 
(มทช.206-2545 มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดท าผิวจราจร) 
( งบประมาณ200,000 บาท) 
11.  โครงการปรับเกรดพ้ืนถนนลูกรังเดิมแล้วบดอัดสายภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านหนองวัวด า 
ถนนกว้าง 4  เมตร  ยาว 3,500 เมตร หรือมีพ้ืนที่ปรับเกรดบดอัดไม่น้อยกว่า 14,000 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.โกสัมพีก าหนด 
(งบประมาณ200,000 บาท) 
12.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมเกรดบดอัด  หมู่ที่ 8 บ้านเขาชัยโพธิ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4  เมตร  หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 487.5 ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.โกสัมพี
ก าหนด (มทช.206-2545 มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดท าผิวจราจร)  
(งบประมาณ200,000 บาท) 
13.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบหมู่ที่ 9 บ้านท่าพุทรา  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 276 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.Ø 0.60 
เมตร จ านวน 8 ท่อน ตามรายละเอียดที่ อบต.โกสัมพีก าหนด (มทช.206-2545 มาตรฐานวัสดุ
ลูกรังชนิดท าผิวจราจร)  
( งบประมาณ  100,00 0 บาท ) 
14.  โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะประโยชน์หมู่ที่ 9 บ้านท่าพุทราปากบนกว้าง 32 เมตร ยาว 
65 เมตร ก้นกว้าง 27 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย  2.5 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.โกสัมพีก าหนด เลขที่  ขล  06/2560 
( งบประมาณ394,000  บาท) 
15.  โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (ชนิดร่องล้อ) หมู่ที่ 10 บ้านโละโคะ  
ขนาดร่องล้อกว้างข้างละ 0.80 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบท่ีอบต.โกสัมพีก าหนด เลขที่ ซส01/2560 
( งบประมาณ  112,000 บาท ) 
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16. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นด้วยกระสอบทราย หมู่ที่ 10 บ้านโละโคะ สันกว้าง 2.00 เมตร 
ฐาน 4.50 เมตร สูง 1.00  เมตร  ยาว 22.00  เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.โกสัมพีก าหนด 
( งบประมาณ  99,500 บาท) 
17. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 11 บ้านหนองเตาอิฐขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 591  ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.โกสัมพี
ก าหนด (มทช.206-2545 มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดท าผิวจราจร)   
(งบประมาณ 200,000 บาท) 
18. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 12 บ้านโนนสมบูรณ์ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 297 ลูกบาศก์เมตรตามรายละเอียดที่ อบต.โกสัมพี
ก าหนด (มทช.206-2545 มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดท าผิวจราจร)    
(งบประมาณ 100,000  บาท ) 
19. โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าพร้อมดาดคอนกรีตและเรียงหินยาแนว หมู่ที่ 12 บ้านโนน
สมบูรณ์คอนกรีตสันฝายกว้าง 2 เมตร ฐานกว้าง 10 เมตร สูง 2 เมตร ยาว 9.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร พร้อมเรียงหินยาแนวหน้าฝายยาว 5 เมตร ท้ายฝายยาว 10 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.โกสัมพีก าหนด เลขที่ กส 30/2560 
( งบประมาณ  342,000  บาท) 
20.  โครงการปรับเกรดพื้นถนนลูกรังเดิมแล้วบดอัดสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านโนนสมบูรณ์ 
ถนนกว้าง 4  เมตร  ยาว 1,750 เมตร หรือมีพ้ืนที่ปรับเกรดบดอัดไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร 
ตามรายละเอียดที่ อบต.โกสัมพีก าหนด   
( งบประมาณ  100,000  บาท) 
21.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบหมู่ที่ 13 บ้านบุ้งตะคร้อ  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า  591 ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.โกสัมพี
ก าหนด (มทช.206-2545 มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดท าผิวจราจร)    
( งบประมาณ  200,000 บาท) 
22.  โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 14 บ้านหนองบัวสามัคคีปากบนกว้าง 27 
เมตร ยาว 60 เมตร ก้นกว้าง 22 เมตร ยาว 55 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน  1  ป้าย ตามแบบท่ี อบต.โกสัมพีก าหนด เลขที่  ขล  07/2560 
(งบประมาณ 300,000 บาท) 
23.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัด หมู่ที่ 15  บ้านไร่พิจิตรขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า  487.5 ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.โกสัมพีก าหนด
(มทช.206-2545 มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดท าผิวจราจร)   
( งบประมาณ 200,000  บาท) 
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24.  โครงการก่อสร้างถังกรองน้ าดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านไร่พิจิตร ขนาด 
1.50x1.50 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมหินใหญ่คละปริมาตรไม่น้อยกว่า 36.00 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบท่ีอบต.โกสัมพีก าหนด เลขท่ี กส 31/2560   
( งบประมาณ  77,800  บาท) 
25.  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งธารทองซ่อมแซมระบบประปาพร้อม
วางท่อจ่ายน้ า  520  เมตร  ตามแบบท่ี อบต.โกสัมพีก าหนด เลขที่ ปป  02/2560 
( งบประมาณ  200,000  บาท) 
26. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นด้วยกระสอบทราย หมู่ที่ 17 บ้านดงซ่อมสันกว้าง 0.50 เมตร ฐาน 
3.50 เมตร สูง 1.00  เมตร  ยาว 43.00  เมตร ตามรายละเอียดที่  อบต.โกสัมพีก าหนด 
( งบประมาณ  99,700 บาท) 
27. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 17 บ้านดงซ่อม ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 297 ลูกบาศก์เมตร  ตามรายละเอียดที่ อบต.โกสัมพีก าหนด 
(มทช.206-2545 มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดท าผิวจราจร) 
( งบประมาณ  100,000 บาท) 
28.  โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าพร้อมดาดคอนกรีตและเรียงหินยาแนว หมู่ที่ 18            
บ้านคลองเจริญ คอนกรีตสันฝายกว้าง 2 เมตร ฐานกว้าง 10 เมตร สูง 2 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 
0.10 เมตร พร้อมเรียงหินยาแนวหน้าฝายยาว 5 เมตร  ท้ายฝายยาว 10 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.โกสัมพีก าหนด เลขที่ กส  32/2560 
( งบประมาณ 348,000 บาท ) 
29. โครงการปรับเกรดพ้ืนถนนลูกรังเดิมแล้วบดอัดสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านคลองเจริญ 
ถนนกว้าง 4 เมตร  ยาว 1,750 เมตร หรือมีพ้ืนที่ปรับเกรดบดอัดไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร 
ตามรายละเอียดที่ อบต.โกสัมพีก าหนด 
( งบประมาณ  100,000 บาท) 
30. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 19 บ้านวังใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 591 ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.โกสัมพีก าหนด 
(มทช.206-2545 มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดท าผิวจราจร) 
( งบประมาณ  200,000 บาท) 
31.  โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าพร้อมดาดคอนกรีตและเรียงหินยาแนว หมู่ที่ 20 บ้านคลอง
แตงโมคอนกรีตสันฝายกว้าง 2 เมตร ฐานกว้าง 8 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 9.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร พร้อมเรียงหินยาแนวหน้าฝายยาว 5 เมตร ท้ายฝายยาว 10 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบที่  อบต.โกสัมพีก าหนด เลขท่ี กส 33/2560   
( งบประมาณ  255,000  บาท) 
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32. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 21 บ้านหนองบงขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 591 ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.โกสัมพีก าหนด 
(มทช.206-2545 มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดท าผิวจราจร) 
( งบประมาณ  200,000  บาท) 
33.  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 22 บ้านมอรังงามปรับปรุงระบบสูบน้ าดิบ 
ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ า วางท่อ PVC  ขนาด 3 นิ้ว ตามรายละเอียดที่ อบต.โกสัมพีก าหนด 
( งบประมาณ 219,000  บาท ) 
34. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นด้วยกระสอบทราย หมู่ที่ 22 บ้านมอรังงาม  จ านวน 2 จุด จุดที่ 1  
สันกว้าง 0.50  เมตร ฐาน 3.50 เมตร สูง 1.00  เมตร  ยาว 40.00  เมตร  จุดที่ 2 สันกว้าง 
0.50  เมตร ฐาน 3.50 เมตร สูง 1.10  เมตร ยาว 37.00  เมตร  ตามรายละเอียดที่  อบต.
โกสัมพีก าหนด 
( งบประมาณ   200,000  บาท) 
35.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 23 บ้านคลองเป้า ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 591 ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.โกสัมพี
ก าหนด (มทช.206-2545 มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดท าผิวจราจร) 
( งบประมาณ  200,000บาท) 
36.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัด หมู่ที่ 24 บ้านใหม่ชัยมงคล ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 446.94 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.80 
เมตร จ านวน  14 ท่อน   ตามรายละเอียดที่ อบต.โกสัมพีก าหนด  (มทช.206-2545 มาตรฐาน
วัสดุลูกรังชนิดท าผิวจราจร 
( งบประมาณ200,000  บาท) 
37.   โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 25 บ้านเนินมะกอกน้อย วางท่อ PVC ขนาด  
3 นิ้ว ยาว 1,000 เมตร พรอ้มติดตั้งระบบกรองน้ า (ชนิดถังเหล็ก) ตามแบบที่ อบต.โกสัมพี 
ก าหนด เลขท่ี ปป  03/2560 
(งบประมาณ   437,000  บาท)   
รวมงบประมาณโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น    7,502,600   บาท 

นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ  
(ประธานสภาฯ)  5.6 โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2560 อีกหรือไม่ขอเรียนเชิญ 
นายกฤษติพงศ์ มัตนามะ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
(หน.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป) คือเดี๋ยวทางเราจะรบกวนให้หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีการคลังได้ชี้แจ้งงบประมาณการคลังที่

สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ 
นางรักชนก จิตต์จริง เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
(หน.ฝ่ายการเงินและบัญช)ี ดิฉันนางรักชนก จิตต์จริง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีรักษาการผอ.กองคลังข้อมูลเงิน 
 (รักษาการผอ.กองคลัง) สะสม ณ.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 จ านวน 32,885,824.36 บาท เงินสะสมที่น าไปใช้ 
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ได้ ณ.ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักสะสมที่ต้องฝาก ก.ส.ท หรือ ก.ส.อ แล้ว 
31,995,535.01 บาท ส ารองจ่ายเงินสะสมที่มีหนี้ภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
หรืออยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย1,532,266.00 บาท  คงเหลือเงินสะสมที่น า    
ไปใช้ได้ ณ. ปัจจุบัน รวมเป็นเงิน30,463,296.01 บาทส ารองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)
6,500,000 บาท ส ารองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเงินค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายแุละเบี้ยคนพิการประมาณ 2 เดือน 6,500,000 บาท เงินสะสมคงเหลือ 
17,463,269.01 บาท ส ารองกรณีสาธารณะภัย 10 % 1,746,326.90 บาท คงเหลือเงิน
สะสมที่น าไปใช้ได้ทั้งหมด จ านวน15,716,942.11 บาท  
 

นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ 5.6 โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  
(ประธานสภาฯ) ครั้งที่ 1  ยกรวบยอดทั้ง 37 โครงการ อีกหรือไม่ขอเรียนเชิญหากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ขอ

ความเห็นชอบด้วยหรือไม่ ขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ  45   เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
 

- พักการประชุม 15 นาที   - 
 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ขอเชิญเจ้าหน้าที่ส านักงานทางหลวงชนบท ที่ 8 (นครสวรรค)์ แจ้งเข้าด าเนินโครงการก่อสร้าง 
(ประธานสภาฯ) สะพานข้ามคลองวังเจ้าอ าเภอโกสัมพีนคร จ.ก าแพงเพชร ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจ้งรายละเอียด 
นายชาตรี วิริยจารี เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายชาตรี 
(ผอ.กองช่าง)  วิริยจารี ผู้อ านวยการกองช่าง ผมจะขอชี้แจงรายละเอียดระเบียบวาระที่ 1.1 โครงการก่อสร้าง

สะพานข้ามคลองวังเจ้าของหมู่ที่ 22  เจ้าของโครงการคือส านักงานกรมทางหลวงชนทบที่ 8 
(นครสวรรค์) ต้องให้กรมทางหลวงชนบทที่ 8 ชี้แจงเพราะโครงการนี้ซับซ้อนกับโครงการถนน
คอนกรีตของเราและของทางอ าเภอมันเป็น 2 โครงการส่วนรายละเอียดให้นายช่าง เอกชัย ชี้แจงต่อ 

นายเอกชัยสัมปันนานท์ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายเอกชัย 
(นายช่างโยธาช านาญงาน)  สัมปันนานนท์นายช่างโยธาช านาญงาน ผมจะขอชี้แจงรายละเอียดระเบียบวาระที่ 1.1 โครงการ

ก่อสร้างสะพานข้ามคลองวังเจ้าสะพานกว้าง 8 เมตร ระยะทาง 0.080 กิโลเมตร ซึ่งตอนนี้เรา
ประสบปัญหาคือถนนเชิงลาดผ่านเข้าไปเลี้ยวข้ามเชื่อมกับถนนคอนกรีตของทางอบต.ซึ่งไม่สามารถ
ท าไดซ้ึ่งซับซ้อนกับถนนคอนกรีตและอยู่ในการค้ าประกันสัญญาและมาน าเรียนให้สภาฯให้ความ
เห็นชอบ คือ ช่วงถนนคอนกรีตประมาร 400 – 500 เมตร เราจะท าการเว้นไว้ไม่สามารถท าการ
ก่อสร้างถนนลาดยางได้แต่จะไปกระทบถนนเชิงลาดตอนขึ้นสะพานประมาณ 100 เมตร แต่ทางเรา
ได้ออกแบบใหม่แล้วโดยลดตัวสะพานลงประมาณ 1.50 เซนติเมตรเพ่ิมความสูงเชิงลาดอีกประมาณ
สองเมตรกว่าๆ เพ่ือให้ไปรับกับตัวสะพานและตรงจุดนี้มันจะทับกับของอบต.จ านวน 100 เมตรที่
ซับซ้อนกันแล้วว่าเททับได้เลยแต่ที่ประมาณ 100 เมตรจะไปก่อสร้างเพ่ิมเติมให้และได้สอบถามกับ
ทางผู้รับจ้างแล้วเขายินยอม 

 



   ๑๒ 
 

 
นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม เรื่อง แจ้งการด าเนินการโครงการ 
(ประธานสภาฯ) ก่อสร้างสะพานข้ามคลองวังเจ้า หมู่ที่ 22 อ าเภอโกสัมพีนคร อีกหรือไม่ขอเรียนเชิญ 
นายล าพูน จุ่นพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนาย 
(ส.อบต.ม.22) ล าพูน  จุ่นพันธ์ ส.อบต.ม.22  เรื่องการก่อสร้างสะพานทางหมู่บ้านได้ประชุมกันแล้วทาง 

ชาวบ้านไม่มีปัญหาตกลงด าเนินการได้ 
นายชาตรี วิริยจารี ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่านผมขอเพ่ิมเติมในโครงการ 
(ผอ.กองช่าง)  ถนนคอนกรีตในรายละเอียดเดิมของอ าเภอท าเมื่อพฤศจิกายน 2558 ของอบต.ท าเมื่อเดือน 

มกราคม 2559 เพราะสัญญาแต่ละโครงการคือ 2 ปี จะครบคืนเงินประกันสัญญาตอนนี้ทั้งสอง
โครงการยังอยู่ในระหว่างประกันสัญญาแต่ทางนายช่างแจ้งมาว่าซับซ้อนประมาณ 100 เมตร จะ
ซับซ้อนของเราหรือซับซ้อนของอ าเภอต้องอยู่ที่โครงการควบรวมกับถนนแล้วถ้าเกิดจ าเป็นต้องรื้อ
แล้วไม่ท าเพ่ิมเติมจะมีปัญหาในตอนเบิกเงินประกันสัญญาคณะกรรมการไปตรวจความพร้อมตรวจ
ไม่ได้แล้วเบิกเงินคืนไม่ได้เรื่องจะไม่จบแต่ถ้าเขาสรุปสร้างให้ก็อยู่ที่สภาฯเห็นชอบหรือไม่ 

นายเที่ยง สมโภชน์ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่านผมขอเพ่ิมเติมในส่วนของตัว 
(รองปลัดอบต.) โครงการตัวนี้เกี่ยวกับข้อกฎหมายเพราะว่า ในส่วนที่กรมทางหลวงชนบทสร้างแล้วเกิดความ

เสียหายแก่ทางราชการเพราะใช้งบประมาณของทางราชการด าเนินการแล้วเงินยังไม่หมดประกัน
สัญญาแล้วมารื้อสร้างท าใหม่ทางกรมก็จะมองว่าท าไมไม่วางแผนให้เรียบร้อยก่อนที่จะด าเนินการ
จัดซื้อถ้าอย่างในกรณีท าชดเชยมันจะยังไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อเท็จจริงเลยอยากให้ที่ประชุมมอบ
ในทางเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องประสานแก่ ทางกรมส่งเสริมฯว่ามีการแก้ไขปัญหาทางออกได้ไหมแต่
เราติดตรงที่ว่าติดระเบียบตรงเงินค้ าประกันสัญญาหรือตามสัญญาหมดค้ า ปี 61 ก่อนแล้วค่อยท า
ต่อได้หรือไม่หรือจะด าเนินการในส่วนอื่นก่อน 

นายเอกชัย สัมปันนานท์ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่านคือทางเราจะท าบันทึก 
(นายช่างโยธาช านาญงาน) ข้อตกลงกันระหว่างทางเรากับทางอบต.ว่าทางเราท าหายไปเท่าไรจะท าเพ่ิมและแนบเอกสาร 

รูปถ่ายไว้ให้ด้วย 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ขออนุญาตเพ่ิมเติม ในการด าเนินการในครั้งนี้ที่จะสร้างผมคิดว่าน่าจะเป็นไปตามรายละเอียด 
(ประธานสภาฯ) อย่างที่ท่านรองปลัดชี้แจงแนะน าให้นิติกรไปศึกษาระเบียบหาวิธีที่ถูกต้องและชัดเจนเพ่ือน ามาขอ

ความเห็นชอบจากสภาฯอีกครั้งหนึ่งให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบด้านกฎหมาย  
นายสมพร  พูลเปี่ยม 5.7ข้อบัญญัติบริหารกิจการประปาไฟฟ้า หมู่ที่ 11 บ้านหนองเตาอิฐ 
(ประธานสภาฯ) ขอเชิญนิติกรชี้แจงรายละเอียด  
นายประพัฒ ทิพยผ่อง เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมว่าที่ ร.ต 
(นิติกรปฎิบตัิการ)  ประพัฒ ทิพยผ่อง นิติกรปฎิบัติการ ที่เราร่างข้อบัญญัติตัวนี้ขึ้นมาเพ่ือจะใช้ประโยชน์ในกิจการ

ประปาของหมู่ที่ 11 บ้านหนองเตาอิฐ ซึ่งเมื่อก่อนเป็นกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าอบต.ร่วมกับ
คณะกรรมการด าเนินการให้แต่ตอนนี้ระบบประปาของหมู่ที่ 11 เสร็จเรียบร้อยแล้วเลยยกร่าง
ข้อบัญญัติตัวนี้ขึ้นมา เพ่ือได้ให้คณะกรรมการกิจการประปาของหมู่บ้านหมู่ที่ 11 เป็นผู้มีอ านาจ
ด าเนินงานไปได้ส่วนข้อบัญญัติตัวนี้ก็เป็นกรอบให้ทางอ านาจของคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน 



   ๑๓ 
 

 
ด าเนินการเช่น ออกข้อประกาศหรือออกข้อก าหนด รวมทั้งขอเก็บเงินค่าบริการน้ าหรือค่าซ่อม 

 บ ารุง เพ่ือให้คณะกรรมการได้ด าเนินการได้อย่างสะดวก และขอให้ทางสภาฯให้ความเห็นชอบ
ข้อบัญญัติตัวนี้ด้วย 

นายสมนึก เฮียนตัน ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่านในส่วนของข้อบัญญัติตัวนี้ 
(รองประธานสภาฯ)  บริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าจริงๆแล้วต้องเป็นกิจการระบบประปา แล้วจะมีปัญหาเรื่อง

ผลกระทบกับเงินประกันก่อสร้างไหม เพราะตอนนี้น้ ารั่วเกือบทุกจุดที่เขาก่อสร้างไว้ ทางเราได้แจ้ง
ช่างแล้ว ช่างก็ไปดูไปดูเฉยๆยังไม่ได้ด าเนินการอะไรเลย และจะส่งผลเดือดร้อนคณะกรรมการจ่าย
ค่าไฟไม่ไหว ขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดด้วยว่าจะด าเนินการอย่างไรถ้าเกิดเราออกข้อบัญญัติ
ไปแล้วถือว่าเรียบร้อยแล้ว แต่ทางนี้มีปัญหาเรื่องน้ ารั่วพอจะด าเนินการอย่างไร 

นายชาตรี วิริยจารี ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เบื้องต้นทางเราได้แจ้งกับทาง 
(ผอ.กองช่าง) ผู้รับจ้างไปแล้วทางโทรศัพท์ แล้วขั้นตอนต่อไปทางเราจะไปส ารวจอีกครั้งหนึ่งและจะท าการแจ้งโดย

ทางหนังสือไปยังผู้รับจ้างอีกทีจะเก่ียวข้องกับข้อบัญญัติหรือไม่อย่างไรอยู่ที่ นิติกรแล้วครับ 
นายประพัฒ ทิพยผ่อง เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ถ้าในส่วนของ 
(นิติกรปฎิบตัิการ)  การก่อสร้างนี้ถ้ายังไม่เรียบร้อยข้อบัญญัติตัวนี้เราก็ยังยกเลิกไว้ก่อนได้ไม่เป็นไร 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ขออนุญาตเพ่ิมเติมในส่วนของตัวข้อบัญญัติตัวนี้ ในการประชุมครั้งหน้าขอเอกสารรายละเอียด 
(ประธานสภาฯ) ชี้แจงเพ่ิมเติมแจก เพ่ือให้ทางสมาชิกสภาฯได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง ส่วนวันนี้ในข้อที่ 5.7ข้อบัญญัติ

กิจการประปาหมู่ที่ 11 บ้านหนองเตาอิฐ ขอยกเลิกแล้วให้เสนอสภาฯในครั้งหน้า 
นายประพัฒ ทิพยผ่อง ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่านขอรับทราบและขอบคุณท่าน 
(นิติกรปฎิบตัิการ)  ประธานสภาฯที่ให้ค าชี้แนะในส่วนของฝ่ายกฎหมายจะด าเนินการทางข้อบัญญัติให้เรียบร้อยก่อน

ส่วนงานก่อสร้างนั้นขอให้เป็นทางฝ่ายกองช่างด าเนินการให้เรียบร้อยแล้วจะน าเสนอสภาฯในครั้ง 
ต่อไป 

นายสมพร  พูลเปี่ยม 5.8 ข้อบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ขอเชิญเจ้าหน้าที่นิติกร 
(ประธานสภาฯ) ชี้แจงรายละเอียด 
นายประพัฒ ทิพยผ่อง เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คือในปีที่แล้ว 
(นิติกรปฎิบตัิการ)  มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการประกอบเฟอร์นิเจอร์เราได้ออกข้อบัญญัติตัวนี้ขึ้นมาเพ่ือให้สอดคล้องกับ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพเพ่ือที่จะได้ด าเนินการ 
ไปตามระเบียบของรัฐบาลและมาน าเสนอข้อบัญญัติตัวนี้ขึ้นมาเพ่ือให้ให้ที่ประชุมปรึกษาหารือและ
น ามาเสนอสภาฯใหม่อีกรอบหนึ่ง 

นายสมพร  พูลเปี่ยม 5.9 ขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ประจ าปี  2560 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯอบต. เจ้าของพ้ืนที่  
(ประธานสภาฯ) ชี้แจงรายละเอียด 
นายไพรัตน์ มีชัย เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนาย 
(ส.อบต.ม.21) ไพรัตน์ มีชัยส.อบต.ม.21ซ่ึงตอนนี้ทางท่าทรายเขาก็เริ่มท าถนนคอนกรีตให้ดีแล้วและชาวบ้าน 

ก็เห็นชอบพอใจแล้ว ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเห็นชอบได้ไม่มีปัญหา 
 



   ๑๔ 
 

 
นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับ5.9  ขอต่อใบอนุญาตดูดทราย   
(ประธานสภาฯ) ประจ าปี 2560  อีกหรือไม่ขอเรียนเชิญหากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ขอความเห็นชอบ 

ด้วยหรือไม่ ขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ 45 เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง    
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  6เรื่องอ่ืน ๆ  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ มีเรื่องใดที่จะสอบถาม  หรือ  
(ประธานสภาฯ) แจ้งให้สภาฯ ได้รับทราบ ขอเรียนเชิญ   
นายวินัย พรมมาตร ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เรียนถามท่าน นายกว่า 
(ส.อบต.ม.6) งบประมาณที่จะขุดลอกคลองของจังหวัดผมได้ท าการซักถามทางกองช่างแล้วจะท าการอนุเคราะห์

ขุดลอกคลองวังเจ้าในหมู่บ้านได้ไหม 
นางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ์ขออนุญาตน าเรียนสมาชิกหมู่ที่ 6 พอวันนั้นนายกได้ไปประชุมที่จังหวัดท่านรองผู้ว่ามีโครงการ 
(นายกอบต.) ต่างๆซึ่งกรณีขุดลอกคลองนายกได้ท าการซักถามไปแล้วว่ามีหมู่ไหนที่จะท าการขุดลอกคลองบ้าง 

ซ่ึงต้องใช้ใช้พื้นที่ 10- 15 กิโลเมตรไม่ต่ ากว่านี้ แล้วทางผู้ใหญ่หมู่ที่ 19 ได้แจ้งไว้ว่าต้องการการขุด
ลอกคลองวังเจ้าเพราะคลองวังเจ้าเชื่อมกัน 2 จังหวัด อ านาจการอนุมัติข้ึนอยู่กับท่านผู้ว่า ทางอบต.
เราไม่สามารถท่ีจ าด าเนินการได้ ซึ่งนายกก็ได้สอบถามกับทางนิติกรจังหวัดแล้วว่าให้ท าหนังสือเข้า
จังหวัดเพ่ือว่าให้ท่านผู้ว่าได้พิจารณาต่อไปและนายกก็บอกให้ทางฝ่ายกองช่างได้ท าหนังสือแล้ว 

นายสถาพร ทรัพย์พฤทธิ์กุลขออนุญาตท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทางเราได้ปรึกษากับทาง 
(วิศวกรโยธาปฎิบตัิการ) ผู้ใหญ่บ้านแล้วคือเรายังไม่รู้จุดด าเนินการที่แน่นอนตอนนี้เลยให้ทางหมู่บ้านประชุมเพ่ือหารือให้

ชัดเจนและแจ้งมาเป็นวาระการประชุมเราถึงจ าท าการประมาณการได้ 
นายวินัย พรมมาตร ขออนุญาตเพ่ิมเติม งบประมาณระยะ 10-15 กิโลเมตรจากหมู่ที่ 19 ขึ้นไปจนถึงหมู่ที่ 6 น่าจะได้ 
(ส.อบต.ม.6) ขอให้ส ารวจขึ้นไปยังหมู่ที่ 6 ด้วยได้ไหมถ้าระยะทางพอ 
นางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ์ขออนุญาตน าเรียนท่านสมาชิกทุกท่าน ในเมื่อชาวบ้านเขาอยากได้เป็นงบประมาณของรัฐบาล 
(นายกอบต.) และตอนนี้มีเงินตัวนี้ขุดลอกคลองเข้ามาให้ด าเนินการเพ่ือให้ได้กักเก็บน้ าเพราะว่าคลองมันตื้นเขิน

รอบทิศทางน้ าถึงได้บากทางเราก็เลยลองขอไปเพื่อท่านผู้ว่าพิจารณาว่ามันจะได้และอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องขุดสระจ านวน 10กับ 15 ไร่ งบประมาณของจังหวัดสระสาธารณะที่มีพ้ืนที่ 10- 15ที่ ไม่ใช่
พ้ืนทีเ่ขตป่าหมู่ไหนที่เคยเดือดร้อนเรื่องน้ า 

นายวินัย พรมมาตร ขออนุญาตเรียนถามคือหมู่ที่ 6 เป็นเขตป่าชุมชนแล้วจะให้กับทางผู้ใหญ่บ้านปรึกษากับทางอ าเภอ 
(ส.อบต.ม.6) ว่าจะท าการขุดได้ไหม เพราะหมู่บ้านผมมีพ้ืนที่ที่จะขอท าการขุด 
นายวิโรจน์ บุญต่อ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เรียนถามท่าน นายกว่า 
(ส.อบต.ม.3) งบประมาณท่ีจัดซื้อเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ไม่ทราบว่าด าเนินการบ้างหรือยังเพราะว่าทางหมู่บ้านจะมีการ

แข่งขันการแข่งรถไถนาเดินตามในปีนี้แล้ว เลยอยากน าเต็นท์ใหม่ไปใช้ในงานเพราะของเก่าช ารุด 
นางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ์ขออนุญาตน าเรียนท่านสมาชิกหมู่ท่ี 3 ถ้าเป็นงบประมาณปี 2560 ถ้ามันไม่เยอะเราก็น่าจะ 
(นายกอบต.) ท าให้ได้และจะให้ทางส านักปลัดท าบันทึกอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 
นางสาวศิศกานต์ สิงห์ใส ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เรียนถามท่านนายกว่า 
(ส.อบต.ม.1) เรื่องการขุดลอกคลองแม่น้ าปิงหมู่ที่ 1  เพราะมันจะมีปัญหาตอนหน้าแล้งฝากท่านนายก 



   ๑๕ 
 

พิจารณาไว้ด้วย 
นายบุญส่ง อุ่นชาวนา ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอเรียนถามเรื่องไฟแสงจันทร์ 
(ส.อบต.ม.21) ไหล่ทางถนนใหญ่ได้เสียมาเป็นเวลานานแล้ว ไม่มีงบตั้งจ่ายไปซ่อมแซมบ้างไหมและทางหมู่บ้านก็

เสียค่าไฟอยากฝากกับท่านายกว่าขอให้ตั้งงบซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมหรือเบิกจ่ายให้ด้วย 
นางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ์ขออนุญาตน าเรียนท่านสมาชิกหมู่ท่ี 21 นี้คือข้อส าคัญเวลาที่เราจะรับโอนรับงานถ่ายโอนใน 
(นายกอบต.) แต่ละอย่างที่รับมาแล้วบางทีมันก็มีปัญหาซึ่งทาง อบต.เราจะท าไฟแบบไฟนีออนคู่ไฟโคมเรายังไม่ได้

ท าแล้วทางกรมทางหลวงก็มาถ่ายโอนให้เรารับผิดชอบการแก้ปัญหาในแต่ละครั้งก็อยากเลยอยากให้
ทุกคนมองละพิจารณาว่าในการรับการถ่ายโอนทุกครั้งสมควรรับในการถ่ายโอนในแต่ละครั้งหรือไม่ 
ฝากทุกคนและทุกส่วนดูช่วยดูให้นายกด้วย 

นายกฤษติพงศ์ มัตนามะ ขออนุญาตประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
(หน.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป)ผมจะขอแจ้ง 2 เรื่องดังนี้ 1.เรื่อง วันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2560 ที่จะถึงทางจังหวัด 

จัดงานวันท้องถิ่นไทย ณ. บริเวณหน้าต้นโพธิ์ ขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงานในวันดังกล่าว
ด้วย เรื่องที่ 2.  เรื่องการปั้นโอ่ง เราได้คุยกันในที่ประชุมนอกรอบไปแล้วแล้ววันที่เราประชุมวันนั้น
เป็นวันที่ อบต.ลานดอกไม้ได้ท าปั้นโอ่งปัญหาที่เรียนกับทางสมาชิกว่าชาวบ้านไม่ค่อยอยากได้สัก
เท่าไรแต่มันเป็นนโยบายของรัฐบาลและเม่ือวันสองวันก็โดนเร่งกับทางอ าเภอว่าให้ท าได้แล้ว 

นายสมพร  พูลเปี่ยม ขออนุญาตเพ่ิมเติมในเรื่องของการปั้นโอ่ง ขอให้ทางหมู่บ้านทุกหมู่ท าการประชาคมหมู่บ้าน 
(ประธานสภาฯ)  แล้วให้เสนอว่าหมู่บ้านไหนต้องการหรือไม่ต้องการให้ระบุมา 
นางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ์ขออนุญาตน าเรียนท่านสมาชิกเรื่องการปั้นโอ่งซึ่งมันเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าเกรงว่าชาวบ้าน 
(นายกอบต.) จะไม่มีน้ าใช้น้ ากินในยามหน้าแล้งเพื่อที่จะได้ไว้กักเก็บน้ าท่านจึงมีนโยบายขึ้นมาและขอฝากให้ 

ทางผู้น าหมู่บ้านช่วยชี้แจ้งแนะน าไว้ด้วย 
นางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ์ขออนุญาตน าเรียนท่านสมาชิกอีกหนึ่ง เรื่อง ข้อบัญญัติขยะซ่ึงครั้งหนึ่งเราได้ผ่านสภาฯให้ 
(นายกอบต.) ความเห็นชอบมาแล้วและได้ประกาศใช้ให้เก็บค่าธรรมเนียมครัวเรือนละ 20 บาทและตอนนี้จะมี

ระเบียบใหม่ออกมาแต่ก็ยังไม่มา และตอนนั้นเราประกาศใช้แล้วเรายกเลิกไม่ได้ต้องด าเนินการต่อไป
และช่วงนั้นมีได้การทว้งติงจากทางหมู่บ้านที่ยังไม่ได้เข้าร่วมหลายหมู่บ้านซึ่งนายกก็ยังไม่ได้เก็บ
ค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด แต่ตอนนี้ระเบียบจะต้องมีให้เก็บค่าธรรมเนียมครัวเรือนละ 20 บาท
เหมือนเดิมและจะขอฝากกับทางท่านสมาชิกฯช่วยหารือเรื่องนี้ให้กับชาวบ้านด้วย 

นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการจะสอบถามหรือชี้แจงเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ   
(ประธานสภาฯ)   

นายวิทยา หาญมนตรี ขออนุญาตประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อยากจะ 
(ส.อบต.ม.20) ฝากถามกับทางคณะกรรมการตรวจงานจ้างของถนนลูกรังคู่ขนานของหมู่ที่ 20 ที่ว่าจะเข้าไป

ด าเนินการซ่อมแซมให้ในวาระครั้งที่แล้วผมก็ได้ให้ข้อมูลกับทางกองช่างไว้แล้ว แล้วเขาว่าจะเข้าไป
ดูแลให้ในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งวันนี้นับจากโครงการเสร็จ 6 เดือน ณ. ตอนนี้แล้วยังไม่ได้เข้าไปซ่อมแซม
และด าเนินการอย่างไรเลยทั้งนี้เลยอยากจะขอฝากอีกรอบให้ทางฝ่ายกองช่างแจ้งไปยังทางผู้รับเหมา
ให้มาด าเนินการซ่อมแซมให้ด้วย  

นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีเรื่องแจ้งเพ่ิมเติม หรือจะสอบถามเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ   



   ๑๖ 
 

(ประธานสภาฯ)  หากไม่มีผมขอปิดการประชุมสภาฯ  ในครั้งนี้  ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม   
 
ปิดประชุมเวลา  12.00  น.  
 

 
               (ลงชื่อ)                                                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายวินัยพรมมาตร) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 

 

 
 (ลงชื่อ) 

(นายสมพร  พูลเปี่ยม) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 

 

ผู้ตรวจรายงานการประชุมถูกต้องแล้ว  

 

 
(ลงชื่อ)           ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นายวิทยา  หาญมนตรี) 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 20 

 
 

 

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายปรีชา  ยุทธพันธ์) 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13 

 

 

(ลงชื่อ)                 เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายเหมันต์  แอ่นดอย) 



   ๑๗ 
 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 


